



ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล กรณีการเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับบรรจุ) ที่มีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว ให้ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก นั้น

บัดนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้พิจารณาเห็นชอบให้ข้าราชการสังกัดสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ จัดส่งผลงานและข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เพื่อเข้ารับการประเมินภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่มิประกาศฉบับนี้ โดยส่งผลงานต้นฉบับ จำนวน ๑ ชุด และสำเนา จำนวน ๔ ชุด รวม ๕ ชุด องค์กรประกอบและรูปแบบผลงานให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ หากไม่สามารถจัดส่งผลงานเข้ารับการประเมินภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในครั้งนี้

ทั้งนี้ หากมีกรณีการทักท้วงเกี่ยวกับผลงานให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่มิประกาศฉบับนี้ โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล หากตรวจสอบพบว่าการทักท้วงนั้น เป็นการกลั่นแกล้งจะดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริง และดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำผิดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

(แบบท้ายประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง / สังกัด	ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง / สังกัด	ชื่อผลงาน/สัดส่วนผลงาน/ ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางาน
๑	นางนันทยา พรหมลาภ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๕๗ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๗ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ผลงาน เค้าโครงเรื่องที่ ๑ การสอบทานการประเมินผล การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สัดส่วนผลงาน ผู้เสนองานเป็นผู้ปฏิบัติ ๑๐๐% เค้าโครงเรื่องที่ ๒ แนวทางการตรวจสอบการดำเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ “ชนช้าง กราฟิก ปีที่ ๕” ประจำปี ๒๕๖๓ สัดส่วนผลงาน ผู้เสนองานเป็นผู้ปฏิบัติ ๑๐๐% ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางาน เรื่อง การพัฒนางานตรวจสอบภายในตามแนวทาง การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ